

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐฯ

สหรัฐฯเผยดัชนี CPI พุ่ง 7.0% ในเดือนธ.ค. สูงสุดเกือบ 40 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 7.0% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ย.2525 และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 6.8% ในเดือนพ.ย. นอกจากนี้ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.4% จากระดับ 0.8% ในเดือนพ.ย. ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 5.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.4% จากระดับ 4.9% ในเดือนพ.ย. นอกจากนี้ ดัชนี CPI พื้นฐานติดตัวขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.5% จากระดับ 0.5% ในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท์)

"พาวเวล" มั่นใจสหรัฐฯฝ่าวิกฤตโอมิครอนได้ เชื้อเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบศก. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้แสดงความเชื่อมั่นในระหว่างการแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาเมื่อคืนนี้ตามเวลาไทยว่า แผนการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินของเฟดในปีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯก็แข็งแกร่งพอที่จะทำให้เฟดไม่ต้องใช้มาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่อีกต่อไป นายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมการว่า เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะสามารถฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไปได้ และเชื่อว่าผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งผลกระทบนี้จะไม่ทำให้แผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการปรับลดการถือครองสินทรัพย์ของเฟดในปีนี้ต้องสะดุดลง (อินโฟเควสท์)

IMF เตือนขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อจะเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอันตราย

และตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชาติที่พัฒนาแล้วและชาติที่กำลังพัฒนา "ธนาคารกลางสหรัฐฯและธนาคารกลางแห่งอื่นๆ ต่างก็รู้ดีว่าจะจัดการกับเงินเฟ้ออย่างไร แต่สิ่งนี้จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ และเพิ่มความเสี่ยงจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ" นางจอร์เจียวากล่าว (อินโฟเควสท์)

"ไบเดน" ชี้สหรัฐฯมาถูกทางแล้วในการต่อสู้กับโควิด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กล่าวแสดงความมั่นใจว่า สหรัฐนั้นมาถูกทางแล้วในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ประเทศกำลังรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนก็ตาม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าสถานการณ์นั้นแตกต่างจากระยะก่อน ๆ ของการแพร่ระบาดเนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส รวมถึงเข็มบูสเตอร์แล้ว ปธน.ไบเดนแถลงต่อสื่อมวลชนว่า "ผมมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว" (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯสั่งห้ามบินขึ้นชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) มีคำสั่งห้ามเครื่องบินฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ บางส่วนขึ้นบินเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ (10 ม.ค.) ตามเวลาสหรัฐฯ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธ โดยคำสั่งห้ามขึ้นบินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธ 1 ลูกในช่วงเช้าวันอังคารที่ 11 ม.ค.ตามเวลาที่ท้องถิ่น โดยคาดว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัว (Ballistic Missile) ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดลองยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ (อินโฟเควสท์)

EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลง 4.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐฯ เปิดเผยก่อนหน้าว่า

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 38.30 จุด **خانรับเงินเพื่อสอดคล้องคาดการณ์** ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (12 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากมุมมองที่ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดจะไม่ทำให้อัตราดอกเบี้ยกลางสหรัฐ (เฟด) ถูกกดดันให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตามลประกอบการประชุมไตรมาส 4/2564 ของธนาคารรายใหญ่ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งรวมถึงเจฟฟ์มอร์แกน และซีทีกรุป ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 36,290.32 จุด เพิ่มขึ้น 38.30 จุด หรือ +0.11%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,726.35 จุด เพิ่มขึ้น 13.28 จุด หรือ +0.28% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,188.39 จุด เพิ่มขึ้น 34.94 จุด หรือ +0.23% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผย **เงินเพื่อสอดคล้องคาดการณ์** ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (12 ม.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่นักลงทุนจับตามูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และยอดค้าปลีก ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.74% อยู่ที่ 94.9201 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 114.40 เยน จากระดับ 115.36 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9135 ฟรังก์ จากระดับ 0.9237 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2501 ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2581 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง \$1.42 **ยืนเหนือ \$82 รับผิดชอบต่อราคาน้ำมันดิบร่วง** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเหนือระดับ 82 ดอลลาร์/บาร์เรลในวันพุธ (12 ม.ค.) ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าการคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้ไวรัสโควิด-19

ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 1.42 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 82.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2564 ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 95 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 84.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2564 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$8.8 **รับดอลลาร์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วง** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันพุธ (12 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอลง หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 8.8 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิดที่ 1,827.30 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2564 (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อโควิดทำนิวไฮพุ่งกว่า 80,000 รายในวันเดียว สถาบันโรเบิร์ต คอช (RKI) ของเยอรมนีเผยว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 80,430 ราย ในวันพุธ (12 ม.ค.) ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่การแพร่ระบาด ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอน และอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำกว่าประเทศอื่นในยุโรป รายงานระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดก่อนหน้านี้แตะ 76,000 ราย เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 (อินโฟเควสท์)

สมาคมการค้าเยอรมนีเตือนไวรัสโอมิครอนอาจทำห่วงโซ่อุปทานสะดุดครั้งใหญ่ บีจีเอ (BGA) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าของเยอรมนีออกมาเตือนในวันนี้ว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะห่วงโซ่อุปทานชะงักงันครั้งใหญ่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อย่างไรก็ตาม BGA ระบุว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่กินเวลายาวนาน อุตสาหกรรมในเยอรมนีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนไมโครชิปและชิ้นส่วนอื่น ๆ ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อ

เชื้อโควิด-19 ที่ทะยานสูงขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของภาคค้าปลีกนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หวังเงินกระตุ้นศก.หนุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (12 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นจากความหวังว่า จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงได้ลดแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 486.20 จุด เพิ่มขึ้น +3.12 จุด หรือ +0.65% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,237.19 จุด เพิ่มขึ้น 53.81 จุด หรือ +0.75%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 16,010.32 จุด เพิ่มขึ้น 68.51 จุด หรือ +0.43% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,551.72 จุด เพิ่มขึ้น 60.35 จุด หรือ +0.81% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: พุดซีปิดบวก 60.35 จุด กลุ่มเหมืองแร่-ผลประกอบการแกร่งหนุนตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ (12 ม.ค.) นำโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นตามการทะยานขึ้นของราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ขณะที่การเปิดเผยผลประกอบการเชิงบวกของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,551.72 จุด เพิ่มขึ้น 60.35 จุด หรือ +0.81% (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่น

รบ.ญี่ปุ่นเผยมุ่งใช้นวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ มากกว่าเน้นนโยบายการเงิน นายไดชิโระ ยามาจิ รมว.เศรษฐกิจญี่ปุ่น ได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้ว่า คณะบริหารภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะจะหาทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของภาคเอกชน แทนที่จะใช้กลยุทธ์เข้า "แทรกแซง" นโยบายการเงิน "เราเชื่อว่าแทนที่จะเข้าแทรกแซงนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลควรให้ความสนใจเกี่ยวกับการหาวิธีส่งเสริมนวัตกรรมที่ช่วยสร้างความมั่งคั่ง" นายยามาจิกล่าว (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่นพบติดเชื้อโควิดวันเดียวทะลุหมื่นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นเกินระดับ 10,000 รายเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสี่เดือนวันนี้ (12 ม.ค.) ขณะที่ประเทศเผชิญการระบาดระลอกที่ 6 เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ทางด้านกรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,198 ราย โดยเป็นตัวเลขที่เกินระดับสองพันในรอบ 4 เดือนเช่นกัน เพิ่มขึ้นจาก 962 รายที่รายงานเมื่อวานนี้ และสูงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงห้าเท่า (อินโฟเคสท์)

BOJ ปรับเพิ่มการประเมินเศรษฐกิจทั้ง 9 ภูมิภาคของญี่ปุ่น แม้อิโอมิครอนระบาด ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศปรับเพิ่มการประเมินภาวะเศรษฐกิจทั้ง 9 ภูมิภาคในประเทศ แม้อยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนก็ตาม BOJ เปิดเผยรายงานซากุระ (Sakura Report) รายไตรมาส โดยระบุว่า ทั้ง 9 ภูมิภาคต่างก็รายงานภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือส่งสัญญาณการฟื้นตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นในภาคบริการ หลังจากที่ภาคส่วนนี้ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเคสท์)

นักวิเคราะห์คาด BOJ เพิ่มตัวเลขคาดการณ์เงินเพื่อการประชุมสัปดาห์หน้า นักวิเคราะห์จากสถาบัน SMBC Nikko Securities คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นคาดการณ์ตัวเลขเงินเพื่อการประชุมนโยบายซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่า BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% นักวิเคราะห์คาดว่า แบงก์ชาติญี่ปุ่นจะประเมินความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระลอกล่าสุด แต่ยังคงคาดการณ์เดิมว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวในระดับปานกลาง หลังจากที่ย่ำลงอย่างหนักในปีที่ผ่านมาจากพิษโควิด-19 (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่นเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนธ.ค. ทะยานสูงสุดในรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้นแตะ

ระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี เนื่องจากความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดสงกรานต์ แม้จะมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปรับตัวขึ้นก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่น diffusion index ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพที่อ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น พนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร ปรับตัวขึ้น 0.1 จุดจากเดือนพ.ย. มาแตะที่ 56.4 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2548 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 543.18 จุด นลท. ช้อนซื้อหลังหุ้นร่วง 3 วันติด ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นหลังจากดัชนีนิเกอิปิดร่วง 3 วันติดต่อกัน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 28,765.66 จุด พุ่งขึ้น 543.18 จุด หรือ +1.92% (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนเผยดัชนี CPI,PPI ชะลอตัวในเดือนธ.ค. คาดเปิดทางใช้นโยบายผ่อนคลายการเงิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 1.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย.ที่พุ่งขึ้น 2.3% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8% ข้อมูลของ NBS ระบุว่า ดัชนี CPI ตลอดปี 2564 ของจีนปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากปี 2563 ที่ขยายตัว 2.5% (อินโฟเควสท์)

จีนหั่นคาดการณ์การบริโภคข้าวโพดปี 2564/65 เหตุดีมานด์ชะลอตัว กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนระบุในรายงานผลผลิตประจำเดือนในวันนี้ว่า ทางกระทรวงฯ ได้ปรับลดคาดการณ์การบริโภคข้าวโพดสำหรับปี 2564/65 ลงสู่ 287.7 ล้านตัน จาก 290.7 ล้านตัน ซึ่งได้ประมาณการเอาไว้ในเดือนธ.ค. เพราะอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงจากทั้งในภาคปศุสัตว์และในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรคาดการณ์ว่า การบริโภคข้าวโพดในภาคปศุสัตว์จะอยู่ที่ 186 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากการประมาณการเดือนธ.ค. ที่ 187 ล้าน

ตัน เนื่องจากราคาสุกรที่ถูกลงได้ส่งผลให้มีการจำกัดปริมาณการกักตุนข้าวโพด ขณะเดียวกัน การนำเข้าธัญพืชที่เพิ่มมากขึ้นยังได้ชะลออุปสงค์ข้าวโพด (อินโฟเควสท์)

จีนเผยยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือนธ.ค. ลดลงแตะ 1.13 ล้านล้านหยวน ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนธ.ค. ลดลงแตะระดับ 1.13 ล้านล้านหยวน (ราว 1.7753 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งปรับตัวลงจากยอดของเดือนพ.ย.ที่ระดับ 1.27 ล้านล้านหยวน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.25 ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์)

จีนเผยยอดขายรถยนต์พุ่ง 4.4% ในปี 2564 สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (CPCA) ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคาร (11 ม.ค.) ว่า ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศจีนปรับตัวขึ้น 4.4%แตะ 20.15 ล้านคันในปี 2564 เนื่องจากอุปสงค์อันแข็งแกร่งในกลุ่มรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) หนุนการขยายตัวของตลาดรถยนต์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เฉพาะในเดือนธ.ค. ยอดค้าปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่ที่ 2.1 ล้านคัน ซึ่งลดลง 7.9% เมื่อเทียบรายปี (อินโฟเควสท์)

โกลด์แมนแซคส์หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจจีนเหลือ 4.3% หลังโอมิครอนระบาด โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2565 ลงสู่ระดับ 4.3% จากเดิมที่ระดับ 4.8% โดยระบุว่ารัฐบาลจีนกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทีมนักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ซึ่งนำโดยนายหุย ชานกล่าวว่า ผลกระทบด้านลบจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนและการควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการ Zero-COVID ของจีนนั้น จะสามารถรับรู้ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 แต่หลังจากนั้นผ่านไป เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานที่ว่า จีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น หลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวและมีการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เป็นวงกว้างมากขึ้น (อินโฟเควสท์)

เมืองเทียนจินระดมตรวจโควิดขนานใหญ่รอบ 2 เร่งสกัดโอมิครอน เมืองเทียนจินของจีนเริ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ให้กับประชาชน 14 ล้านคนในวันนี้ (12 ม.ค.) เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขณะที่นักวิเคราะห์การเงินเตือนถึงต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของจีนจากการมุ่งขจัดคลัสเตอร์การระบาดให้สิ้นซาก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมืองเทียนจินพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศซึ่งยืนยันอาการ เพิ่มขึ้น 33 รายวานนี้ (11 ม.ค.) เพิ่มขึ้นจาก 10 รายเมื่อวันก่อน (อินโฟเควสท์)

ยอดขายรถยนต์เทสลาที่ผลิตในจีนทะยานแตะ 70,847 คันในเดือนธ.ค. สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (CPCA) เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาที่ผลิตในจีนอยู่ที่ 70,847 คันในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่เทสลาเริ่มการผลิตที่โรงงานในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2562 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาในเดือนธ.ค. 2564 ซึ่งรวมถึงยอดการส่งออก 245 คันนั้น สูงเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. 2563 และสูงกว่ายอดของเดือนพ.ย. 34% (อินโฟเควสท์)

จีนสั่งระงับอีก 2 เที่ยวบินจาก "ยูไนเต็ด แอร์ไลน์" หลังพบผู้โดยสารติดโควิด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAC) สั่งระงับเที่ยวบินชานฟรานซิสโก-เซี่ยงไฮ้ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่ 24 ม.ค. หลังตรวจพบว่าผู้โดยสาร 7 รายติดเชื้อโควิด-19 ในเที่ยวบินเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ CAAC ยังโพสต์แถลงการณ์ลงเว็บไซต์ว่า จะสั่งระงับเที่ยวบินลอสแอนเจลิส-กวางโจวของสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ จำนวน 4 เที่ยวบิน ตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่ 31 ม.ค. หลังพบผู้โดยสาร 10 รายติดโควิด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 29.99 จุด ตลาดจีนผ่อนคลายการเงินหลังเงินเพื่อชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ หลังจีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวลงในเดือนธ.ค. ซึ่งอาจเปิดทางให้ธนาคารกลางจีนใช้นโยบายผ่อนคลายทาง

การเงิน ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,597.43 จุด เพิ่มขึ้น 29.99 จุด หรือ +0.84% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 663.11 จุด รับถ้อยแถลงพาวเวล ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างไปจากเดิม พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า แผนการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินของเฟดจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งปิดที่ 24,402.17 จุด เพิ่มขึ้น 663.11 จุด หรือ +2.79% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

WHO เผยโอมิครอนอาจคร่าชีวิตคนไม่ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ และคนมีโรคประจำตัว สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยเมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) ว่า โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตได้ในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว นายแพทย์ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินของ WHO กล่าวว่า คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตจากโอมิครอน "โอมิครอนยังคงเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตและสุขภาพ" นายแพทย์ไรอันกล่าวถึงผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนขณะทำการไลฟ์สตรีมช่วงถาม-ตอบผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ WHO เมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)

อินเดียเผยเงินเฟ้อพุ่ง 5.59% ในเดือนธ.ค. สูงสุดรอบ 5 เดือน กระทรวงสถิติของอินเดียเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 5.59% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน จากระดับ 4.91% ในเดือนพ.ย. ดัชนี CPI ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาอาหารและพลังงาน (อินโฟเควสท์)

อินเดียพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 194,720 ราย ยอดสะสมทะลุ 36 ล้านราย สำนักข่าวซินหัวรายงานข้อมูลในวันนี้จากกระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย ซึ่งระบุว่า อินเดียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 194,720 รายภายใน 24

ชั่วโมงที่ผ่านมา ในจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน 4,868 ราย โดยมาจากรัฐมหาสาร 1,281 ราย , รัฐราชสถาน 645 ราย และนครเดลี 546 ราย ส่งผลให้ยอดติดเชื้อสะสมพุ่งขึ้นเป็น 36,070,510 รายในวันนี้ จากข้อมูลดังกล่าว นับว่าอินเดียมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงเกิน 150,000 ราย เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันเดียวในรอบกว่า 8 เดือน (อินโฟเควสท์)

ออสเตรเลียเผย "โอมิครอน" กลายเป็นโควิดสายพันธุ์หลักของประเทศแล้ว เคอรี่ เซนต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออสเตรเลีย เปิดเผยว่า ขณะนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักของออสเตรเลียแล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังทะยานสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่อัตราการเสียชีวิตและการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นต่ำกว่าการติดเชื้อสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างมาก เซนต์กล่าวไว้ว่า สำหรับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 90% เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ส่วนอีกราว 10% ที่เหลือนั้นเป็นสายพันธุ์เดลตา ส่วนผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูของโรงพยาบาลทั่วรัฐนั้น มี 67% เป็นผู้ติดเชื้อโอมิครอน (อินโฟเควสท์)

ตัวเลขจ้างงานเกาหลีใต้ปี 64 แข็งแกร่งสุดในรอบ 7 ปี **ส่งสัญญาณศก.ฟื้นตัว** สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ รายงานในวันนี้ว่า ตัวเลขจ้างงานปี 2564 ตะตะระดับ 27.27 ล้านตำแหน่ง เพิ่มขึ้น 369,000 ตำแหน่งจากปี 2563 ซึ่งเป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 7 ปี และบ่งชี้ตลาดแรงงานของเกาหลีใต้เริ่มฟื้นตัวสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด รายงานระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 เมื่อเกาหลีใต้รายงานตัวเลขจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 598,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบรายปี นอกจากนี้ ตัวเลขจ้างงานของปี 2564 ยังสูงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 350,000 ตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 500 จุดเหนือแนว 61,000 ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งกว่า 500 จุด ปิดตัวเหนือระดับ 61,000 จุด โดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ผลประกอบการที่

แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 61,150.04 บวก 533.15 จุด หรือ 0.88% (อินโฟเควสท์)

ไทย

เวสต์แบงก์หันเป้าเศรษฐกิจไทยเหลือ 3.9% ปีนี้จากพิษโควิด ธนาคารโลกประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 และ 2565 เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ธนาคารโลกปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของไทยในปีนี้ สู่ระดับ 3.9% โดยลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิ.ย. 2564 และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวในปีที่แล้ว สู่ระดับ 1.0% ลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้เช่นกัน (อินโฟเควสท์)

สรรพากร-ส.สินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมตั้งคณะทำงานเปิดรับฟังความเห็นภาษีคริปโทฯ นายวิจิตร วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรประชุมร่วมกับนายศุภกฤษฏ์ บุญสาตร์ นายกษมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญวานนี้ (11 ม.ค.) ในประเด็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลใน โดยมีข้อสรุปให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย พร้อมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลครอบคลุมผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน นักเทรด นักซุด ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต รวมถึงรับฟังความเห็นจากนักวิชาการด้านภาษีอากรด้วย (อินโฟเควสท์)

กกร.มองโอมิครอนกระทบศก.ไทยระยะสั้น คง GDP ปี 65 โต 3-4.5% ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มองสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยระยะสั้นเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 65 และเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป

ดังนั้น กกร.จึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 65 ไว้ตามเดิมที่โต 3-4.5% การส่งออก โต 3-5% เงินเฟ้อ 1.2-2% (อินโฟเควสท์)

พาณิชย์ เผย 10 เดือนแรกปี 64 ไทยใช้สิทธิส่งออกภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น 31% นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการให้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 11 ฉบับ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-ตุลาคม) มีมูลค่ารวม 63,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 31.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ สูงถึง 78.51% โดยเป็นการใช้สิทธิฯ เพิ่มขึ้นทุกตลาด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 11.38 จุด sentiment บวกตปท. แรงซื้อพลังงาน-เทคโนโลยี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,678 จุด เพิ่มขึ้น 11.38 จุด (+0.68%) มูลค่าการซื้อขาย 87,958.96 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นกลุ่มพลังงาน-เทคโนโลยีนำตลาด และยังมีแรงหนุนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯติดตัวรับถ้อยแถลงประชชนเฟดไม่เร่งลด QE แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดแกว่งออกด้านข้างหรือพักฐาน ดัชนีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯคืนนี้ชี้ทิศทาง ให้แนวรับ 1,675 จุด และแนวต้าน 1,685 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 54,313 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA)

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 54,313 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 217 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 2,972 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 8,950 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.42% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิดตลาด 33.38 จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ คาดกรอบรุ่งนี้ 33.25-33.45 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 33.38 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 33.29 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเย็นนี้อ่อนค่าลงจากช่วงเช้า เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่า หลังได้รับปัจจัยหนุนจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 33.28 - 33.46 บาท/ดอลลาร์ "วันนี้บาทค่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะช่วงบ่ายที่ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าไปมาก ขณะที่ Fund Flow ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรราว 8.9 พันล้านบาท" นักบริหารเงินกล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 33.25 - 33.45 บาท/ดอลลาร์ โดยคืนนี้สหรัฐฯจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ธ.ค. ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดขายรถเดือนธ.ค. จีน
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 13-Jan-22						
Monday 10					Thai Stock Market	12-Jan-22	Chg	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	SET	1,678.50	+11.38	+0.68%			
US	Wholesale Trade Sales MoM	Nov 1.30%	--	2.20%	SET50	998.37	+6.55	+0.66%			
	Wholesale Inventories MoM	Nov F 1.40%	--	1.20%	SET100	2,283.51	+15.17	+0.67%			
EC	Sentix Investor Confidence	Jan 14.9	13	13.5	MAI	669.89	+21.73	+3.35%			
	Unemployment Rate	Nov 7.20%	7.20%	7.30%	Institution Net Position	-1,326.81					
					Proprietary Net Position	889.31					
					Foreign Net Position	2,288.18					
					Individual Net Position	-1,850.68					
					Total Trading Value	87,958.96					
Tuesday 11					Major Indices	12-Jan-22	Chg	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	Dow Jones	36,290.32	+38.30	+0.11%			
JN	Leading Index CI	Nov P 103	102.9	101.5	S&P 500	4,726.35	+13.28	+0.28%			
	Coincident Index	Nov P 93.6	93.4	89.8	Nasdaq	15,188.39	+34.94	+0.23%			
					STOXX Europe 50	4,316.39	+34.85	+0.81%			
					FTSE 100	7,551.72	+60.35	+0.81%			
					DAX	16,010.32	+68.51	+0.43%			
					Nikkei 225	28,765.66	+543.18	+1.92%			
					Shanghai Composite	3,597.43	+29.99	+0.84%			
					Hang Seng	24,402.17	+663.11	+2.79%			
					KOSPI	2,972.48	+45.10	+1.54%			
					BES Sensex	61,150.04	+533.15	+0.88%			
					Jakarta Composite	6,647.07	-0.91	-0.01%			
					Philippines Composite	7,215.13	+129.44	+1.83%			
					Ho Chi Minh	1,510.51	+18.20	+1.22%			
Wednesday 12					Crude Commodities	12-Jan-22	Chg	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	WTI (\$/b)	82.64	+1.42	+1.75%			
US	MBA Mortgage Applications	Jan-07 1.40%	--	-5.60%	Dubai (\$/b)	81.34	+0.55	+0.68%			
	CPI MoM	Dec 0.50%	0.40%	0.80%	Brent (\$/b)	84.67	+0.95	+1.13%			
	CPI Ex Food and Energy MoM	Dec 0.60%	0.50%	0.50%	NYMEX (\$/b)	82.64	+1.42	+1.75%			
	CPI YoY	Dec 7.00%	7.10%	6.80%	COMEX Gold	1,827.30	+8.80	+0.48%			
	CPI Ex Food and Energy YoY	Dec 5.50%	5.40%	4.90%	Batic Dry Index	2,151.00	+0.00	+0.00%			
	CPI Index NSA	Dec 278.802	--	277.948							
	CPI Core Index SA	Dec 284.759	--	283.201							
	Real Avg Hourly Earning YoY	Dec -2.30%	--	-1.90%							
	Real Avg Weekly Earnings YoY	Dec -2.40%	--	-1.90%							
EC	Industrial Production SA MoM	Nov 2.30%	--	1.10%							
	Industrial Production WDA YoY	Nov -1.50%	--	3.30%							
JN	BoP Current Account Balance	Nov ¥897.3b	--	¥1180.1b							
	BoP Current Account Adjusted	Nov ¥1369.5b	--	¥1025.9b							
	Trade Balance BoP Basis	Nov -¥431.3b	--	¥166.7b							
	Bank Lending Incl Trusts YoY	Dec 0.60%	--	0.60%							
	Bank Lending Ex-Trusts YoY	Dec 0.50%	--	0.50%							
CN	PPI YoY	Dec 10.30%	11.30%	12.90%							
	CPI YoY	Dec 1.50%	1.70%	2.30%							
Thursday 13					Exchange Rate	12-Jan-22	11-Jan-22	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	USD/THB	33.37	33.42	-0.13%			
US	PPI Ex Food and Energy YoY	Dec --	--	7.70%	EUR/USD	1.1442	1.1367	+0.66%			
	PPI Ex Food, Energy, Trade YoY	Dec --	--	6.90%	USD/JNY	114.64	115.30	-0.57%			
	PPI Final Demand YoY	Dec --	--	9.60%	GBP/USD	1.3700	1.3635	+0.48%			
	PPI Ex Food, Energy, Trade MoM	Dec --	--	0.70%	USD/CHY	6.3584	6.3740	-0.24%			
	PPI Ex Food and Energy MoM	Dec --	0.40%	0.70%	USD/KRW	1,190.55	1,194.85	-0.36%			
	PPI Final Demand MoM	Dec --	0.40%	0.80%	Dollar Index	94.915	95.624	-0.74%			
	Initial Jobless Claims	Jan-08 --	--	--							
	Continuing Claims	Jan-01 --	--	--							
JN	Bankruptcies YoY	Dec --	--	-10.36%							
	Machine Tool Orders YoY	Dec P --	--	64.00%							
CN	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Jan-15 --	--	2.95%							
	Consumer Confidence Economic	Dec --	--	38.8							
TH	Consumer Confidence	Dec --	--	44.9							
Friday 14					Thai Bond Market	12-Jan-22	11-Jan-22	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	Total Return Index	313.28	312.79	+0.16%			
US	Retail Sales Advance MoM	Dec --	-0.10%	0.30%	Outright/ Cash Trading	54,313.50	96,897.69	-43.95%			
	Retail Sales Ex Auto MoM	Dec --	0.20%	0.30%							
	Retail Sales Control Group	Dec --	--	-0.10%							
	Retail Sales Ex Auto and Gas	Dec --	--	0.20%							
	Import Price Index YoY	Dec --	--	11.70%							
	Import Price Index ex Petroleum MoM	Dec --	--	0.70%							
	Import Price Index MoM	Dec --	0.20%	0.70%							
	Export Price Index YoY	Dec --	--	18.20%							
	Export Price Index MoM	Dec --	0.40%	1.00%							
	Capacity Utilization	Dec --	77.10%	76.80%							
	Manufacturing (SIC) Production	Dec --	--	0.70%							
	Industrial Production MoM	Dec --	0.30%	0.50%							
	Business Inventories	Nov --	1.00%	1.20%							
EC	Trade Balance SA	Nov --	--	2.4b							
	Trade Balance NSA	Nov --	--	3.6b							
JN	PPI MoM	Dec --	0.30%	0.60%							
	PPI YoY	Dec --	8.80%	9.00%							
CN	Trade Balance	Dec --	\$72.76b	\$71.72b							
	Exports YoY	Dec --	19.00%	22.00%							
	Imports YoY	Dec --	27.80%	31.70%							
	Exports YoY CNY	Dec --	15.50%	16.60%							
	Imports YoY CNY	Dec --	23.40%	26.00%							
	Trade Balance CNY	Dec --	450.85b	460.68b							
					US Bond Market						
					Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					12-Jan-22	0.450	0.467	0.493	0.508	0.653	0.860
					Change (bps)	-0.23	-0.00	-0.00	-0.00	-0.60	-0.18
						5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
						1.420	1.825	2.074	2.599	2.847	2.992
						+0.15	+0.60	+0.19	-0.59	-2.47	+0.04